
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)  
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
-------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  18  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน                                                                                                                 
ลาประชุม    0  คน         
ขาดประชุม    0  คน 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายรัชพล  ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 รัชพล  ภูรีรักษ์  
2 นางพัชรี  สิงห์สังข์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 พัชรี  สิงห์สังข์  
3 นายพิเชษฐ ์ รินเที่ยง รองประธานสภาฯ พิเชษฐ์ รินเที่ยง  
4 นายศักดินา  สารสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ศักดินา  สารสุข  
5 นายปริญญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ปริญญา  ศรีวิชัย  
6 นางอำนวย  เอมสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 อำนวย  เอมสุวรรณ์  
7 นางสาวอรอนงค ์ กำบิล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 อรอนงค ์ กำบิล  
8 นายจำรัส  อินธน ู สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 จำรัส  อินธน ู  
9 นายสมศักดิ์  รีนล้อม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สมศักดิ ์ รีนล้อม  

10 นายดิเรก  เทพสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 ดิเรก  เทพสาร  
11 นายวิวัฒน์  ชัยสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 วิวัฒน ์ ชัยสวัสดิ์  
12 นายบรรลุ  กมลเทศ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 บรรลุ  กมลเทศ  
13 นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 สมพร  น้อยเรือน  
14 นายบุญมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 บุญมี  สีใจสา  
15 นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์ ประธานสภาฯ ภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์  
16 นางจันทร์หอม  ดีหน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 จันทร์หอม ดีหน้อย  
17 นางมธุรส  ธิตาเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 มธุรส  ธิตาเมือง  
18  นายพนม  อรขันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 พนม  อรขันท์  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายอลงกรณ์     ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง อลงกรณ์  ดีน้อย  
๒ นางสุจินดา       จินะธรรม รอง นายก อบต.สันกลาง สุจินดา  จินะธรรม  
๓ นายศุภกฤต      ขันวงศ์ รองนายก อบต.สันกลาง ศุภกฤต  ขันวงศ์  
๔ นายอนุพนธ์      รินล้อม เลขานุการนายกฯ อนุพนธ์ รินล้อม  
๕ นายวิรุจน์        สุวรรณทา ปลัด อบต.สันกลาง วิรุจน์ สุวรรณทา  
๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๗ นางจินตนา       โปร่งใจ ผู้อำนวยการกองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  
๘ นางอัญชลี        ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  



 -๒- 
๙ นายอนุชา        เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อนุชา เชื้อเมืองพาน  

๑๐ นายวิกรม  คุ้มเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง วิกรม  คุ้มเนตร  
11 นางพัชรี  ใจเมตตา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พัชรี  ใจเมตตา  
12 นายสงกรานต์   แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์ แก้วก้อ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

นายวิรุจน์  สุวรรณทา    ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ทำการตรวจสอบ 
เลขานุการสภาฯ รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม     

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประจำที่นั่ง และได้กล่าวเชิญ
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จุดธูป 
เทียน บูชา  พระรัตนตรัย พร้อมทั้งแจ้งตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์   ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประธานสภาฯ   ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)  และเมื่อประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ แล้ว 
    จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามระเบียบวาระท่ี 1 ดังนี้  
    1.1 ประธานสภาฯ แจ้งขอบคุณที ่ร ่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดเชียงยืน          
           หมู่ที่ 14 ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา 
    1.2 ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
           ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ กรุณารีสอร์ท  
    1.3 ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหา 
           พาแม่เท่ียว” ณ ที่ว่าการอำเภอพาน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566  

ที่ประชุม 
-รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้ง
ประธานสภาฯ   ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และได้เชิญ
นายวิรุจน์ สุวรรณทา เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายวิรุจน์  สุวรรณทา  ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครัง้ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภาฯ   ตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจาก
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้สำเนารายงานการ
    ประชุมดังกล่าวแนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากพบว่ามีข้อความใดที่จะ
    เปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งในที่ประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้  
 
 
 
 
 



 -๓- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ ได้สอบถามในที่ประชุม มีผู ้ใดต้องการเพิ ่มเติมข้อความหรือแก้ไข
ประธานสภาฯ   ข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว จึงขอมติ
    จากที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

  มติที่ประชุม  (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
เห็นชอบ  16 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5  5.1 เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
    วาระท่ีหนึ่ง (รับหลักการ)  
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้อภิปรายถึงหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ   ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้อภิปรายถึงหลักการและเหตุผลประกอบ 
นายก อบต.สันกลาง  ร่างข้อบัญญัติต่อที่ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังนี้  
    คำแถลงงบประมาณ 
    ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
    ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
                บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะได้
    เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัน
    กลางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
    จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
    หลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 
    1. สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,101,789.23 บาท 
      1.1.2 เงินสะสม จำนวน 94,293,120.59 บาท 
      1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,323,072.92 บาท 



 -๔- 
 
      1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
                จำนวน 1 โครงการ  รวม 32,600.00 บาท 
      1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ 
              รวม 18,868.90 บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
    2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     2.1 รายรับจริง จำนวน 56,877,614.02 บาท ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร  จำนวน 982,774.34 บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
      จำนวน 59,842.20 บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 113,892.80 บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 231,818.92 บาท 
      หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 24,950,126.76 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 30,539,159.00 บาท 
     2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
      จำนวน 6,807,000.00 บาท 
     2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 49,310,813.61 บาท ประกอบด้วย 
      งบกลาง  จำนวน 20,760,906.00 บาท 
      งบบุคลากร  จำนวน 12,634,561.00 บาท 
      งบดำเนินงาน  จำนวน 10,099,507.98 บาท 
      งบลงทุน  จำนวน 3,212,538.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน  จำนวน 2,603,300.63 บาท 
      งบรายจ่ายอื่น  จำนวน 0.00 บาท 
     2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
           จำนวน 6,315,000.00 บาท 
     2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
           จำนวน 149,500.00 บาท 
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย  สำหรับรายละเอียดในข้อบัญญัติฯ กระผมขอมอบหมายให้นายอนุชา เชื้อเมืองพาน 
นายก อบต.สันกลาง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายอนุชา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจง
ประธานสภาฯ    
 
 
 



 -๕- 
 
นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน  ไดช้ี้แจงรายละเอียดพร้อมอภิปรายในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นักวิเคราะห์ฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายอนุชา เชื้อเมืองพาน ได้อภิปรายรายละเอียดแล้ว ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ    จึงได้เชิญนายวิรุจน์  สุวรรณทา  ปลัด อบต.สันกลาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ
    เป็นผู้อภิปรายรายละเอียดในข้อบัญญัติฯ เพ่ิมเติม 
 
นายวิรุจน์  สุวรรณทา  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ได้อภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณ 
ปลัด อบต.สันกลาง  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการจัด 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2567 อบต.สันกลางได้ตั้งงบประมาณไว้แบบ
สมดุล 

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายวิรุจน์ สุวรรณทา ได้อภิปรายเพิ่มเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้เชิญ 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปรายในญัตตินี้  
 
 

นายบุญมี  สีใจสา  สอบถามรายละเอียดในข้อบัญญัติฯ ในส่วนของการจัดตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกปี  
     
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  
 
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง เป็นผู้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 สำหรับเหตุผลในการขอจัดซื้อ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอบต.สันกลางมีข้าราชการมาบรรจุใหม่ แต่ยังขาด 
    ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อ
    คอมพิวเตอร์เพ่ือให้สอดคล้องกับจำนวนคน และรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน. 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้อภิปรายรายละเอียดแล้ว ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ    จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม 
 
นายสมศักดิ์  รีนล้อม  สอบถามงบประมาณในส่วนของโครงการเยาวชนต้นกล้า และโครงการปรับปรุง 
ส.อบต.หมู่ที่ 9   อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะก่อสร้างบริเวณใด  และโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและ
    แมว มีข้อจำกัดด้านใดบ้าง พร้อมทั้งได้แนะนำให้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
    คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  
 
นายปริญญา  ศรีวิชัย  สอบถามการจัดตั้งงบประมาณในส่วนของเบี้ยยังชีพของผู้ป่วยเอดส์  
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
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นายจำรัส  อินธนู   สอบถามการจัดตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ ตามระเบียบที่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8   เกี่ยวข้องอบต.สามารถจัดซื้อได้หรือไม่  
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายวิรุจน์ สุวรรณทา ปลัดอบต.สันกลาง เป็นผู้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิรุจน์ สุวรรณทา  ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ 
ปลัด อบต.สันกลาง  เครื่องกระตุ้นหัวใจ อบต.สามารถจัดซื้อตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ตอบข้อซักถาม 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณในส่วนของผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเป็นไปตาม 
    หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถตัดงบประมาณในส่วนนี้ได้ 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากปลัด อบต.สันกลาง ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ แล้ว ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ    จึงได้เชิญนายกอบต.สันกลาง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 
 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย  ได้อภิปรายเกี่ยวกับโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เนื่องจากการจัดตั้ง 
นายก อบต.สันกลาง  งบประมาณในส่วนนี้เราจะจัดทำร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ซึ่งเป็นประโยชน์ 
    ต่อหน่วยงานของเรา และสอดคล้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ  และช่วย 
    ลดจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของได้อีกทางหนึ่ง และสำหรับโครงการปรับปรุง 
    อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ 2567 เราจะทำการปรับปรุงอาคารศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ใช้เป็นห้องทำงาน ซึ่งปัจจุบันทุกท่าน
    จะเห็นว่ากองการศึกษาจะอยู่รวมกับกองคลัง สถานที่ค่อนข้างคับแคบ จึงมีความ
    จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอาคารฯ 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากนายก อบต.สันกลาง ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ แล้ว ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ    จึงได้สอบถามในที่ประชุม มีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 
สมาชิกสภาฯ    ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ    

เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในวาระหนึ่ง รับหลักการ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 
-พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 5  5.2 เรื่อง การกำหนดจำนวนของคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2567  
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้หารือที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 8 คณะกรรมการ
    สภาท้องถิ่น ข้อ 103 (1) เพื่อกำหนดจำนวนของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งตาม
    ระเบียบฯ ได้กำหนดไว้จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน 7 คน  และได้เชิญ 
    สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ  
 

นายบรรลุ กมลเทศ  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 6 คน  
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 

นายสมศักดิ์  รีนล้อม  เห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 6 คน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ  
 

สมาชิกสภาฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอ    
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด เสนอเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ    

เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 6 คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.3 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2567 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ได้หารือที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 107 ภายใต้

บังคับ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น   แล้วแต่
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี       

 ผู้รับรอง และขอเชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 1 
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นายบุญมี  สีใจสา  ขอเสนอ นางมธุรส  ธิตาเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที่ 14    
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ จึงได้ขอให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน 2 คน  
ประธานสภาฯ     
 
นายวิวัฒน์ ชัยสวัสดิ์  กระผมนายวิวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 
นายดิเรก  เทพสาร  กระผมนายดิเรก  เทพสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด เสนอบุคคลอื่นหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ    

เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางมธุรส ธิตาเมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ  
 
นายบรรลุ  กมลเทศ  กระผมนายบรรลุ กมลเทศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ขอเสนอนางสมพร น้อยเรือน 
ส.อบต.หมู่ที่ 12   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ จึงได้ขอให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน 2 คน 
ประธานสภาฯ     
 
นางจันทร์หอม ดีหน้อย  ดิฉันนางจันทร์หอม  ดีหน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 16 
 
นายพนม อรขันท ์  กระผมนายพนม อรขันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 ขอรับรับ   
ส.อบต.หมู่ที่ 18 
 
 
 
 
 
 



 -๙- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด เสนอบุคคลผู้ใด หรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ    

เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสมพร น้อยเรือน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ประธานสภาฯ  
 
นายจำรัส  อินธนู   กระผมนายจำรัส อินธนู สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอเสนอ นางสาวอรอนงค์ กำบิล 
ส.อบต.หมู่ที่ 8   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ จึงได้ขอให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน 2 คน  
ประธานสภาฯ     
 
นางพัชรี สิงห์สังข์  ดิฉันนางพัชรี สิงห์สังข์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 
นายปริญญา ศรีวิชัย  กระผมนายปริญญา ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด เสนอบุคคลผู้ใด หรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ    

เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสาวอรอนงค์ กำบิล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
ประธานสภาฯ  
 
นายปริญญา ศรีวิชัย  กระผมนายปริญญา ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นางอำนวย เอมสุวรรณ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ จึงได้ขอให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน 2 คน  
ประธานสภาฯ  
    



 -๑๐- 
 
นายจำรัส อินธนู   นายจำรัส อินธนู สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 
นายบุญมี สีใจสา   กระผมนายบุญมี สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด เสนอบุคคลผู้ใด หรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ    

เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางอำนวย เอมสุวรรณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
ประธานสภาฯ  
 
นางสมพร น้อยเรือน  ดิฉันนางสมพร น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 ขอเสนอนางจันทร์หอม ดีหน้อย 
ส.อบต.หมู่ที่ 13   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ จึงได้ขอให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน 2 คน  
ประธานสภาฯ  
    
นายพนม อรขันท ์  นายพนม อรขันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 18 
 
นายรัชพล ภูรีรักษ ์  กระผมนายรัชพล ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด เสนอบุคคลผู้ใด หรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ    

เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางจันทร์หอม ดีหน้อยเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
 
 
 
 



 -๑๑- 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 
ประธานสภาฯ  
 
นายดิเรก เทพสาร  นายดิเรก เทพสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอเสนอนางพัชรี  สิงห์สังข์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ จึงได้ขอให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน 2 คน  
ประธานสภาฯ  
    
นายวิวัฒน์ ชัยสวัสดิ์  นายวิวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 
นางอำนวย เอมสุวรรณ์  ดิฉันนางอำนวย เอมสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด เสนอบุคคลผู้ใด หรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ    

เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางพัชรี สิงห์สังข์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 
 

- พักประชุมเป็นเวลา 30 นาที (13.30 น) 
   หลังจากที่ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบตามจำนวนแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้สั่งพักประชุม
เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 6 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการคัดเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ โดยให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก  
    ข้อกฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
           ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ  
           ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานกรรมการรออกเสียงชี้ขาด 
 
 

 



 -๑๒- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  5.5 เรื่อง การกำหนดวันยื่นคำขอแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายวิรุจน์ สุวรรณทา ปลัด อบต.สันกลาง ชี้แจงผลการประชุมของ 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้ประชุมไปเมื่อสักครู่ 
 
นายวิรุจน์  สุวรรณทา  แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบในเรื่องการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ปลัด อตบต.สันกลาง  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งได้ทำการประชุมไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา 
    มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมแปรญัตติฯ คือ นางมธุรส  ธิตาเมือง                             
    และนางสมพร น้อยเรือน ได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
  
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้หารือที่ประชุมสภาฯ เพื่อกำหนดวันยื่นคำขอแปรญัตติฯ   
ประธานสภาฯ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567  พร้อมทั้งชี้แจงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด     
วันยื่นคำขอแปรญัตติฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)       
พ.ศ.2565 ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณา 
สามวาะรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และสำหรับปีนี้กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมกำหนดวันยื่นคำ
ขอแปรญัตติฯ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 4 - 6 สงิหาคม 2566 เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สำหรับสถานที่สามารถยื่นเอกสารคำขอแปรญัตติฯ     
ได้ทีห่้องงานกิจการสภาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และเห็นควร
กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป เป็นวันที่
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะร่วมกันพิจารณาคำขอแปรญัตติฯ 
  

สมาชิกสภาฯ    ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้แล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติในที่ประชุม  

เห็นชอบ  16 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดวันยื่นคำขอแปรญัตติฯ ร่าง ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567  ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.          
ณ ห้องงานกิจการสภาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และกำหนดให้วันที่ 
7 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันพิจารณาคำขอแปรญัตติฯ  

    
 



 -๑๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  5.6 เรื่อง การกำหนดวันประชุมในคราวต่อไป เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2567 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้หารือที่ประชุมสภาฯ เพื่อกำหนดวันประชุมในคราวต่อไป เพื่อร่วมกันพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ร่าง  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม กระผมในนามประธานสภาฯ 
    ขอเสนอให้วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นวันประชุมสภาฯ ในคราวต่อไป เนื่องจาก 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะพิจารณาคำขอแปรญัตติในวันที่ 7 สิงหาคม 2566  
    และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 22 การเรียกประชุมสภา
ท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน
กำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้ง
กำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนกำหนดเวลาเปิดประชุม โดยให้ระบุเหตุผลอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติม 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้แล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติในที่ประชุม  

เห็นชอบ  16 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง  (รองประธานสภาฯ, ประธานสภาฯ) 
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นวันประชุมสภาฯ
เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ในคราวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๔- 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  และเม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด  เสนอเรื่องใด หรือสอบถามรายละเอียดเรื่องใดแล้ว           
ประธานสภาฯ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้กล่าวปิดประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)      
วันที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ณ บัดนี้  
 

- เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
  

             
               (ลงชื่อ)..................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายวิรุจน์  สุวรรณทา) 
                              เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๕- 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิาร

ส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖6 ซึ่งได้ดำเนินการ
ตรวจสอบฯ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เห็นว่าถูกต้อง 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
 นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
         (นายบรรลุ  กมลเทศ) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร น้อยเรือน) 

 
      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        

สันกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2566 แล้ว ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 
                                                                                                             
 

(ลงชื่อ)      
           (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 

 
 


